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ผู้มาประชุม 
๑. นายสำราญ ศรีแปงวงค์   ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
๒. นายบุญยิ่ง ศรีแปงวงค์   ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
๓. นายสมพิศ  สระทองอ้วน         ตำแหน่ง        รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
๔. นายปัญญา กาวงค์อ้าย   ตำแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
๕. นายเอกชัย เมืองโคตร            ตำแหน่ง         ปลัดอบต.คลองน้ำไหล 
๖. นายอุบล แสงสว่าง    ตำแหน่ง รองปลัด อบต.คลองน้ำไหล 
๗. นายกสิวัฒน์  ไล้ทองคำ   ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด  
๘. นายสุสาคร  หังโส                 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง 
๙. นายประมาณ นาคบาตร   ตำแหน่ง         ผู้อำนวยการกองคลัง 
๑๐. นางไมป้่า ธิรานันท์               ตำแหน่ง         ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๑. นางวรนุช พลศิลป์    ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
๑๒. นางสายใจ ยะท่าตุ้ม               ตำแหน่ง        หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๑๓. นางสาวปาริชาติ ศรีวิชัยจันทร์   ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
๑๔. นางสาวเจนจิรา สุวรรณนำปน  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
๑๕. นางสาวทิพรัตน์ ศาสตรเวช   ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
๑๖. นางเรณู กันธิยาวงค์    ตำแหน่ง นักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏิบัติการ 
๑๗. นางสาวสาวิตตรี จิตรซื่อ   ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๑๘. นางสาวอรอนงค์ ปานคง         ตำแหน่ง         นิติกรปฏิบัติการ 
๑๙. นางสาวจารุวรรณ อยู่เลื่อน   ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
๒๐. พันจ่าเอกพงศ์นริศร์ วงษ์ษา     ตำแหน่ง         นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
๒๑. นายชัยวัฒน์ ขาวทอง    ตำแหน่ง เจ้าพนกังานพัสดุปฏิบัติงาน 
๒๒. นางจรีรัตน์ จำรัส    ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน 
๒๓. สิบเอกจักรกฤษ เงินแจ่ม         ตำแหน่ง         เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๒๔. นายไตรภูมิ ธาระทาน      ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัตงิาน 
๒๕. นางสาวชื่นจิตร์ ตาทิพย์   ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 
๒๖. น.ส.วราลักษณ์ ไทยศิริ    ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๒๗. นางสาวชญานิษฐ์ ศรีสวรรค์   ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๒๘. นายชยากร  แสงกล้า             ตำแหน่ง         นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
๒๙. นางสาวสุวรรยา สุใจยา   ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
๓๐. นางสาวประภาภรณ์ จันทรังษี   ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
๓๑. นางสุวรรณี จันทร์ต้น    ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๓๒. นายปัฐวีกรณ์ เกียรติวัชระโสธร ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
๓๓. นายณัฐวรรธน์  แก้วปาเฟือย     ตำแหน่ง        เจา้พนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 

34.นางบุญนาก... 



 ๒ 
 

 
๓๔. นางบุญนาก จักรปา     ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก 
๓๕. นางสุมาลี พวงแก้ว    ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก 
๓๖. นางสาววิไลวรรณ เพ็งสมยา     ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก 
๓๗. นางอุมา แพงกัน    ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก 
๓๘. นางสาววันดี วัดทะโล    ตำแหน่ง คนงาน 
๓๙. นายณรงค์ศักดิ์ วัดทะโล          ตำแหน่ง        คนงาน 
๔๐. นางสาวรัตติพร คงหตั   ตำแหน่ง คนงาน 
๔๑. นางสาวพาฝัน ศรีดิฤทธิ์    ตำแหน่ง คนงาน 
๔๒. น.ส.ทิพวรรณ  สินประเสริฐรตัน์ ตำแหน่ง คนงาน 
๔๓. นางสาวปภัสรา วงค์ทองจันทร์  ตำแหน่ง         คนงาน 
๔๔. นายอดิศักดิ์ กุลสุ                  ตำแหน่ง คนงาน 
๔๕. นายศตวรรษ์ ฟุ้งสุข    ตำแหน่ง คนงาน 
๔๖. นางสาวสุธินันท์ ลออวรากุล   ตำแหน่ง คนงาน 
๔๗. น.ส.อรอนงค์ สานเมทา   ตำแหน่ง คนงาน 
๔๘. นายสำเนียง แสงแก้ว             ตำแหน่ง        คนงาน 
๔๙. นายณัฐพล แย้มเจริญ    ตำแหน่ง คนงาน 
๕๐. นางสาวปัญจมา เพียรพิทักษ์    ตำแหน่ง คนงาน 
๕๑. นายชินภัทร คำเงิน    ตำแหน่ง คนงาน 
๕๒. นายปฏิภาณ วงค์ปัน    ตำแหน่ง คนงาน 
๕๓. นางสาวชไมพร ปิงขอด   ตำแหนง่ คนงาน 
๕๔. น.ส.ดวงใจ กมุทชาติ    ตำแหน่ง คนงาน 
๕๕. น.ส.วภิาดา หนูอุไร    ตำแหน่ง คนงาน 
๕๖. นางสาวเกสร วงค์วานเตชะ   ตำแหน่ง คนงาน 
๕๗. นางสาวศิริขวัญ อยู่อ้าง   ตำแหน่ง คนงาน 
๕๘. นายทรงกลด พิลึก    ตำแหน่ง คนงาน 
๕๙. น.ส.ศันสนีย์ ฟุ้งสุข    ตำแหน่ง คนงาน 
๖๐. นางจิรารัตน์ ฟูตุ้ย    ตำแหน่ง คนงาน 
61.นางสาวดวงใจ มาลัย    ตำแหน่ง คนงาน 
62.นายผ่าน เถาตะมะ    ตำแหน่ง ภารโรง 
63.นายอำนาจ ฉิมพาลี    ตำแหน่ง คนงาน 
64.นางสาวชไมพร คำเงิน   ตำแหน่ง คนงาน   
65.นายอนุวัช เดินเมือง     ตำแหน่ง คนงาน   
66.นางสาวญพัชฐ์ษิกาญจน์ วงค์กุณา ตำแหน่ง คนงาน 
67.นางสาวจันทิมา จันทร์น้ำท่วม   ตำแหน่ง คนงาน                                                                                              
68.นายคเชนทร์ จักรปา    ตำแหน่ง คนงาน 
69.นางสาวอำพร จิตรทาน   ตำแหน่ง คนงาน 
70.นางสาวรุ่งทิวา ดะระศิริ          ตำแหน่ง         คนงาน 
71.น.ส.สุธาศินี เปียกสันเที๊ยะ       ตำแหน่ง คนงาน 

72.นางสาว... 



 ๓ 
 
72.นางสาวอ้อมขวัญ พูลวิจารย์     ตำแหน่ง         จ้างเหมาบริการ 
73.นางสาวปัณณพร ใจทอง   ตำแหน่ง คนงาน 
74.นางฐิตามร เมืองโคตร      ตำแหน่ง คนงาน 
75.น.ส.สุวนันท์ วรรณเกตุ   ตำแหน่ง คนงาน 
76.นายมโนชน์ สังข์เที่ยง             ตำแหน่ง คนงาน 
77.นายธนวัฒน์  หมั่นตรอง          ตำแหน่ง        จ้างเหมาบริการ 
78.นางสาวอรอุมา ปิงขอด   ตำแหน่ง         จ้างเหมาบริการ 
79.นางสาวยลดา มีบุญลือ   ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการ 
80.นางสาวตติยา ทองเครือ   ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการ 
81.นายกษิภาณุ  ยอดคำ             ตำแหน่ง         จ้างเหมาบริการ 
82.นายบรรพต   พรมบุญมา        ตำแหน่ง         จ้างเหมาบริการ 
83.นายวารินทร์ คำแล่น      ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการ 
84.นางสาวลักษณา คำแล่น   ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการ 
85.น.ส.ศุภานัน สิงห์มณี    ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการ 
86.นางสาวพัชราภรณ์ ชโลธร   ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการ 
87.นางสาวสิริพัฒนา เพชรไทย   ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการ 
88.นางสาวดาราภรณ ์วงชมพู        ตำแหน่ง        จ้างเหมาบริการ 
89.นางสาวจุฑามาศ สิงหส์ร้อย   ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการ 
 

ผู้ไม่มาประชมุ 
1. นายทศพล   บุญจันทร์             ตำแหน่ง         เจา้พนักงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบตัิงาน 
2.นางเสาวลักษณ์ สิงห์มณี            ตำแหน่ง        เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
3.นางสาวสิริวิมล คล้ายสุข   ตำแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 
4.นายพงษภัทร ตุลาภัทร              ตำแหน่ง        คนงาน 
5.นายทรรศนภูมิ สีกิ    ตำแหน่ง คนงาน 
6.นางสาวศริินทรา วงค์โห้      ตำแหน่ง คนงาน 
7. นายปฐวี ปิ่นไชยเครือ    ตำแหน่ง         นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
8.นายวชิรวิทย์ เพิ่มสมบัติ   ตำแหนง่ จ้างเหมาบริการ 
9. นายวัลลภ กลิ่นสังข์    ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน 
10. นายศุภกฤต  เพ่ิมสมัติ           ตำแหน่ง         นายชา่งสำรวจปฏิบัติงาน 
11. นางสาวสาวิตรี ปงฝาบ   ตำแหน่ง คนงาน 
12. นายอุ่น พลสนิท    ตำแหน่ง คนงาน 
13. นายชัชวาล กันธิยาวงค์   ตำแหน่ง คนงาน 
14.นายนวพล  เฉื่อยฉ่ำ    ตำแหน่ง คนงาน 
15.นายวิชิตศกัดิ์ แสงเมอืง   ตำแหน่ง คนงาน 
16.นายสมศักดิ์  ปิงขอด     ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการ 
17.นายประยุทธ สอนเตจา   ตำแหน่ง คนงาน 
18.นางวิมล สังวาลวงศ ์    ตำแหน่ง คนงาน 
19.นางฐิติมาพร สุวรรณนำปน   ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก 
 

20.นางสาว... 



 ๔ 
 
20.นางสาวศศินา  สานเมนทา   ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก 
21.นางสาวพัชรี จันทร์หีบ   ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 
22.นางสาวสุธิสา  นาถมทอง   ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 
23.นางศศิธร คำอ่ิน    ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 
24.นางสาวภรปภชั วราฤทธิว์งศ ์   ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 
25.นางสาวชนกานต์ สานเมนทา    ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 
26.นายลำไพ โฉมพุ่ม    ตำแหน่ง คนงาน 
27.นายจารุวัฒน์ พรมเอ้ย   ตำแหน่ง คนงาน 
28.นายประวิทย์ วันสูง    ตำแหน่ง คนงาน 
29.นางสาววิไล ใจเสาร ์    ตำแหน่ง        จ้างเหมาบรกิาร 
30.นายราชัน จันทร์แสง    ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการ 
31.นางสาวสุวนันท์ ตุ้ยบาง   ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการ 
32.นางรพีพร จันจะรูญ    ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการ 

เริ่มประชุม               เวลา   09.00 น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุมแล้ว นายสำราญ ศรีแปงวงค์  

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการ
ตามระเบียบการประชุม  ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
(นายสำราญ ศรีแปงวงค์)         1.1 การจ้างเหมาบุคคลเพื่อดูแลสถานที่ท่องเที่ยวบึงหล่ม หมู่ที่ 6  
นายก อบต.                               บ้านบึงหล่ม     
ประธานฯ                            วันนี้อบต.คลองน้ำไหล ได้มีการจ้างเหมาบุคคลเพ่ือมาดูแลสถานที่ท่องเที่ยว

แห่งใหม่บึงหล่ม หมู่ที่ 6 บ้านบึงหล่ม ตามที่เราได้รับการถ่ายโอนมาก็ต้องดูแล
กันต่อไป 

ที่ประชมุ รับทราบ 
(นายสำราญ ศรีแปงวงค์)         1.2 การปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
นายก อบต.                         ในตอนกลางวันรถบรรทุกน้ำของอบต.ต่อไปให้ไปจอดที่เวทีมวยข้างประปา   
ประธานฯ                            ส่วนภูมิภาค ตอนเย็นให้นำมาจอดหน้าอบต. เพราะตอนกลางวันมีประชาชนมา

ติดต่อราชการจำนวนมาก ได้มอบหมายให้นายบุญยิ่ง ศรีแปงวงค์ มาดูแลตรงนี้ 
นายกเน้นการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่านให้ปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครัดมีประสิทธิภาพให้คุ้มค่ากับเงินเดือนที่ได้รับซึ่งเป็นภาษีของพ่ีน้อง
ประชาชนให้มากที่สุด 

ที่ประชมุ รับทราบ         
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
(นายสำราญ ศรีแปงวงค์) 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การ 
นายกอบต.   บริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ครั้งที่ 1/๒๕66 วันที่ 3 มกราคม 2566 
ประธานฯ   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหนา้ส่วนราชการองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลคลองน้ำไหล ครัง้ที่ 1/๒๕66 วันที่ 3 มกราคม 2566 มีทา่นใด
 จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ครับ 

ทีป่ระชุม   ไม่มี 
(นายสำราญ... 
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(นายสำราญ ศรีแปงวงค์) ถ้าไม่มที่านใดแก้ไขเปลี่ยนแปลงผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
นายก อบต.   คณะผู้บรหิาร หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล 
ประธานฯ   ครัง้ที่ 1/๒๕66 วันที่ 3 มกราคม 2566 ด้วยครับ 
มติทีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติดังนี้ 
 เห็นชอบ      จำนวน     89   เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   จำนวน      -     เสียง 
 งดออกเสียง  จำนวน      -     เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ  
(นายสำราญ ศรีแปงวงค์) 3.1 แผนงาน โครงการ ที่ไดด้ำเนินการ เดือนมกราคมที่ผ่านมาและที่จะ 
นายกอบต.   ดำเนินการในเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ปัญหา อุปสรรค 
ประธานฯ   และข้อเสนอแนะใน การปฏิบัตงิาน    

เชิญ นายเอกชัย เมืองโคตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล 
(นายเอกชัย เมืองโคตร) ตามท่ีนายกได้มีนโยบายให้ประชุมผู้บริหารพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นประจำ       
ปลัดอบต.คลองน้ำไหล ทุกเดือนเพ่ือประชุมติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ช่วงนี้เข้าสู่

ไตรมาสที่ 2 แล้ว การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ของเราก็ต้องเข้มขึ้น
เรื่อยๆ ทางผู้บริหารได้มีการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานโดยเฉพาะกองช่าง   
จะเป็นงานที่ต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พ่ีน้องประชาชน ช่วงนี้เข้าสู่ช่วง
ภาวะภัยแล้ง อาจจะเกิดวาตภัยต้องระวังการเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้และจะมี    
ฝุ่นละออง PM 2.5 ซ่ึงรัฐบาลให้ความสำคัญมากงานป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภัยต้องเข้าเวรยามอย่างเคร่งครัด พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตลอด         
24 ชั่วโมง ต้องรีบไปแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องประชาชน และเรื่องแหล่งน้ำนายก
ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก เพ่ือที่แก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องประชาชนให้มีน้ำใช้
ในฤดูแล้งไม่ว่าจะเป็นประปา การขุดลอกคลอง ขุดสระน้ำเพ่ือการเกษตรและ
เพ่ือการอุปโภคบริโภคเป็นเรื่องสำคัญ และฝากเรื่องการปฏิบัติงานภายในอบต.
ของเราการเบิกจ่ายเอกสารต่างๆประสานงานกันให้ความร่วมมือกันให้ดีอย่าให้
มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นมา โดยเฉพาะกองช่างตอนนี้มีบุคลากรขอโอนย้าย 2 คน
และพนักงานจ้างลาออก 1 คน บุคลากรไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานขอฝาก
ท่านนายกช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วยนะครับ ถ้าเรามีบุคลากรไม่เพียงพอกับ
การปฏิบัติงานงานก็จะล่าช้าออกไป ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์และให้คุ้มค่า
มากท่ีสุด หัวหน้าฝ่ายก็ได้โอนย้ายไป 2 คน ข้าราชการเรามีความรับผิดชอบสูง
การปฏิบัติงานต้องยึดระเบียบกฎหมายเป็นหลัก มีอะไรต้องปรึกษากัน
โดยเฉพาะผู้บริหารท่านเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับเราช่วยแก้ไขปัญหาให้เราได้  

(นายสำราญ ศรีแปงวงค์) ต่อไปต้องมาตรวจสอบดูว่างานตำแหน่งไหนมากเกินไปหรือน้อยเกินไปให้มา 
นายกอบต. แจ้งนายกได้จะได้มาปรับเกลี่ยกัน 
ประธานฯ ต่อไปเชิญ นายกสิวัฒน์ ไล้ทองคำ หัวหน้าสำนักปลัด 
(นายกสิวัฒน์ ไล้ทองคำ)           ในเรื่องของการปฏิบัติงานมี 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ปฏิบัตงิานตามนโยบายของ 
หัวหน้าสำนักปลัด                   รัฐบาล ส่วนที่ 2 คือปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นต้องควบคู่กัน 

เพราะว่าการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลจะมีการติดตามทวงถามว่า
ปฏิบัติแล้วหรือยัง ต้องรายงานต้องส่งตามกำหนดระยะเวลา การปฏิบัติงาน 

ของพนักงาน... 
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ของพนักงานเจ้าหน้าที่จะมีกรอบมาตรฐานกำหนดตำแหน่งอยู่ ผู้อำนวยการกอง
ต้องแบ่งงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา และงานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่งที่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นแล้วว่าควรทำก็จะสั่งให้ทำ     
และลูกจ้างเหมาบริการจะมีขอบเขตการปฏิบัติงาน มีสัญญามีการรายงานผล
การปฏิบัติงานในแต่ละวันเพ่ือให้กรรมการผู้ตรวจรับงานได้ตรวจและส่ง      
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างต่อไป ของสำนักปลัดจะมีการปฏิบัติงานทั้งตามนโยบาย
รัฐบาลและตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ตอนนี้มีงานที่ ต้องเร่งรัด           
ในการจัดซื้อคือเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ของกองทุนเ พ่ือส่งเสริม         
การอนุรักษ์พลังงานตอนนี้เราใช้ระยะเวลามา 62 วันแล้วเหลืออีก 28 วัน      
ในระยะเวลา 90 วันให้ดำเนินการให้ เสร็จสิ้น ขอฝากผู้ที่ เกี่ยวข้องให้               
เร่งดำเนินการด้วยนะครับ ระยะเวลาที่เหลืออยู่ถ้าเราดำเนินการไม่เสร็จผมเป็น
ผู้บริหารโครงการจะต้องรายงานไปยังกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ขอขยายเวลาออกไปอีก 30 วัน ถ้าขอขยายเวลาออกไปอีก 30 วันจะขึ้น 
blacklist ไม่ให้ใช้เงินแล้ว งบประมาณ 880 ,000 บาท จัดซ้ือ 4 ระบบ          
ซ่ึงปรากฏอยู่ในสัญญาที่เราได้ไปทำที่กรุงเทพมหานครกันมา เรื่องที่ 2 นะครับ 
การดำเนินงานโครงการตามแผนงานสำนักปลัดสำนักปลัดจะมีการประชุม     
เพ่ือติดตามงานทุกเดือน เป็นการสั่งการให้ทำงานเชิงรุก มีการปรึกษาพูดคุย
การปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆว่ามีปัญหาอะไรบ้าง มีงานบริการประชาชนต่างๆ 
การบริการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคให้ระวังดูแลทรัพย์สินแต่ก็ยังมีเหตุสายยางหาย 
ในระหว่างนี้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ระวังเพราะว่า
ทรัพย์สินราชการไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนตัวเวลาใช้ต้องระวังถ้าหายต้องสอบสวน 
และแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยที่ท่านปลัดพูดถึงนั้นมีพ้ืนที่เสี่ยงที่เราต้องไป
ติดตั้งถังดับเพลิงโดยหลักพ้ืนที่ 100 ตารางเมตรจะติดตั้ง 1 ถัง หากมีเหตุแล้ว
รถเข้าถึงหรือไม่สายยางไปถึงหรือไม่ได้มีการประชุมไปกันแล้วเมื่อวันที่          
30 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา การให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์อันนี้
ได้มีการแจ้งไปแล้วว่าให้เผยแพร่ช่องทางให้มากที่สุด วันนี้เราทำแล้วทั้งฟอร์ม
ออนไลน์ ทั้ง QR code ทั้ง link ที่เราส่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ และตามกลุ่มไลน์
ต่างๆ แต่คนใช้บริการน้อย คนใช้บริการน้อยนั้นมีเหตุจากความไม่รู้ความ      
ไม่เข้าใจหรือไม่ ต้องสร้างความเข้าใจให้มากขึ้น เราไม่ทำไม่ได้เพราะเราถูก
บังคับให้ต้องทำ ในเรื่องของการแจ้งเหตุ  Traffy fondue เป็นการบริการ
ประชาชนโดยที่ประชาชนไม่ต้องเดินทางมาที่อบต.รวมถึงเรื่องขออนุญาตต่างๆ
เรื่องร้องทุกขร์้องเรียนเจ้าหน้าที่ต่างๆ กำชับเจ้าหน้าที่ในสำนักปลัดพยายามส่ง 
QR code เข้าไปในกลุ่มไลน์ของหมู่บ้านให้มากที่สุด เปิดช่องทางการรับรู้ให้
ประชาชนเข้าถึงให้มากขึ้น จากสถิติที่รายงานเริ่มลดลงตอนนี้เดือนมกราคม 
ช่วงเดือนตุลาคม พฤศจิกายน มีมากเพราะเป็นช่วงทดลอง ต้องช่วยกันกระจาย
ช่องทางให้ประชาชนรับรู้และงานไหนที่ยังไม่รับเรื่องให้รับเรื่องด้วย เพราะว่า
จะถูกรายงานในระบบว่าไม่รับเรื่องกี่วันแล้วฝากผู้ที่ดูแลช่วยติดตามด้วยนะ
ครับ เรื่องของการปฏิบัตงิานในระบบแท่ง เมื่อทำข้อตกลงแล้วให้ทำตาม 
 

ข้อตกลง... 
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ข้อตกลงให้สำเร็จเพ่ือที่จะมาประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การประเมิน แผนการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานที่ผ่านมา
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นงานวันเด็ก โครงการกีฬาฟุตบอล 7 คน โครงการอบรม
คณะกรรมการป่ าชุมชนต้องขอขอบคุณทางผู้บ ริหาร ปลัด รองปลัด 
ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายและพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคน      
ที่ให้ความร่วมมือดีมากนะครับ เรื่องของการปฏิบัติราชการจะมีอยู่ 2 ส่วนคือ 
1 ระบบแท่ง และ 2 ระบบบริหารจัดการที่ดี ระบบบริหารจัดการที่ดีในมิติที่ 4 
ความพึงพอใจ ให้แต่ละงานสำรวจความพึงพอใจประชาชนด้วยระบบดิจิทัล    
ซึ่งเป็นระบบใหม่ อีกเรื่องที่ผมรับผิดชอบคือการบันทึกข้อมูล E-service       
ใน Info รายงานเรียบร้อยแล้วมีหลายงานที่ยังไม่ได้ทำ การปฏิบัติตามาตรการ
ความโปร่งใสป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่แจ้งไปแล้วว่ามีการประกาศใช้และ
ให้ลงชื่อรับทราบทุกคนถ้าใครยังไม่ได้ลงชื่อรับทราบให้แจ้งด้วยนะครับล่าสุด
เป็นนโยบาย No Gift Policy ที่นายกได้ประกาศล่าสุด และในเรื่องของการ
ป้องกันการทุจริตเรามีหน้าที่เป็นข้าราชการมีโอกาสที่จะทุจริตได้ง่าย และเรื่อง
แจ้งเปลี่ยน E-mail กลางของอบต.คลองน้ำไหลเป็น เป็นไปตามพ.ร.บ.ปฏิบัติ
ราชการทางอิเล็กทรอนิกส์  และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่ าด้ วย           
งานสารบรรณ พ.ศ.2564 ฉบับที่ 4 กำหนดให้หน่วยงานมี E-mail กลาง     
คือ saraband_06620302@dla.go.th ต้องมีการแก้ไขประกาศใช้ E-mail 
กลางของอบต. และยังมีของพ.ร.บ.ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ทำ
ประกาศอีก 1 ฉบับ แจ้งให้ทุกส่วนราชการที่ทำหนังสือทั้งภายในและภายนอก
โดยเฉพาะภายนอกใต้ชื่อส่วนราชการซ้ายมือล่างสุดให้ลง E-mail นี้ด้วย     
เวลาหน่วยงานที่เขารับหนังสือเราไปทำหนังสือมาถึงนายกอบต.คลองน้ำไหล
เขาก็จะส่งมาทาง E-mail นั้น คนที่เปิดคือเจ้าหน้าที่ธุรการกลาง ต่อไปจะให้  
แต่ละฝ่ายสรุปผลการดำเนินงานในเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับ 

(นายสำราญ ศรีแปงวงค์) ขอให้หัวหน้าสำนักปลัดกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทา 
นายกอบต. สาธารณภัย มีประชาชนตำหนิมาในเรื่องของการรับเรื่องแจ้งเหตุอุบัติเหตุ        
ประธานฯ นายกขอฝากไว้ด้วยนะครับต้องแก้ไข และเรื่องของการขาดแคลนน้ำที่เรานำน้ำ

ไปส่งให้ประชาชนหมู่ที่ 11 17 19 22 28 ส่งทั้งปี นายกเข้ามาอยู่ตรงนี้     
1 ปีแล้วยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้ เพราะค่าใช้จ่ายที่เราต้องใช้ในการส่งน้ำของเราสูง 
เราจึงต้องแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดเพราะเหตุใดเขาถึงต้องขอน้ำเราทั้งปี นายกได้
มอยหมายให้นายบุญยิ่ง ศรีแปงวงค์ รองนายอบต.คลองน้ำไหล ลงพ้ืนที่ไป
ตรวจสอบเรื่องนี้ดู ได้ไปตรวจสอบหมู่ 11 มาแล้วพบว่ามีบ้านประชาชนอยู่     
4 หลังคาเรือน ไม่มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคเวลารถน้ำอบต.นำน้ำไปส่งให้ก็จะ
นำถังน้ำขนาดไม่ใหญ่มากมาใส่บ้านละ 2-3 ถังไม่กี่วันก็ใช้หมดต้องขอใหม่    
เป็นแบบนี้เรื่อยมา หมู่ที่ 19 บ้านป้าจงกลจะอยู่ห่างไกลจากบ้านผู้อ่ืนประมาณ 
500 เมตร ขอน้ำอบต.เราเดือนละ 1-2 ครั้ง หมู่ที่ 17 รถน้ำต้องขับขึ้นไปบน
ภูเขาเพ่ือนำส่งน้ำหลังคาเดียว หมู่ 22 มีปัญหาน้ำประปาหมู่บ้านไม่พอใช้     
น้ำใต้ดินไม่พอต้องไปเติม หมู่ที่ 28 ทั้งหมู่บ้านแก้ปัญหาไม่ได้ เป็นต้น 

 
แจ้งหัวหน้า... 
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         แจ้งหัวหน้าสำนักปลัดและผู้อำนวยการกองช่างไว้เราต้องแก้ไขให้ตรงจุด     

เช่น หมู่ที่ 20 และ หมู่ที ่23 เราแก้ปัญหาเรื่องน้ำได้แล้ว เรื่องของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์นั้น นายกได้ให้นายบุญยิ่ง ศรีแปงวงค์ รองนายอบต.      
คลองน้ำไหล ลงพ้ืนที่ไปตรวจสอบดูแล้วเพ่ือป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น      
ส่วนการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้นเดี๋ยวค่อยมาตกลงกันต้องมีการ
ปรึกษากันกับหัวหน้าสำนักปลัดก่อนว่าจะมีคำสั่งให้นายผ่าน เถาตะมะ ภารโรง 
และนายสมศักดิ์ ปิงขอด จ้างเหมาบริการ ไปปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด    
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างไร ต่อไปเชิญ นายประมาณ นาคบาตร ผู้อำนวยการ
กองคลัง   

(นายประมาณ นาคบาตร)         กองคลังตอนนี้ปัญหาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างมีปัญหามาก เมื่อก่อนที่ นางนารีรัตน์ 
ผู้อำนวยการกองคลัง              น้ำทองแท้ ยังปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานพัสดุอยู่ก่อนที่จะลาออกจากราชการ

ไป จะเป็นผู้วางแผนวันที่จัดซื้อจัดจ้างให้หมดจะไม่ค่อยมีปัญหา แต่ตอนนี้เหลือ
เจ้าพนักงานพัสดุอยู่เพียงผู้เดียว คือนายชัยวัฒน์ ขาวทอง จึงอยากให้เจ้าหน้าที่
ที่ทำหน้าที่เป็นพัสดุให้มาทำความตกลงปรึกษาหารือกันวางแนวทางเพ่ือให้มี
ความเข้าใจและปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันจะได้ชัดเจนขึ้น จะได้   
ไม่ต้องส่งเอกสารให้แก้ไขกันให้ เสียเวลา มอบให้นายชัยวัฒน์ ขาวทอง            
เจ้าพนักงานพัสดุทำแผนขึ้นมา และอยากให้แต่ละฝ่ายแต่ละกองมีการติดต่อ
ประสานงานให้มากขึ้นงานของใครให้ผู้นั้นมาติดต่อประสานงานที่กองคลังด้วย
ตนเอง จะทำให้ข้อขัดแย้งต่างๆลดลงและเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน อยากให้มี
ความเห็นใจกันไม่ใช้แต่อารมณ์  เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายอยากให้            
ลงลายมือชื่อให้เรียบร้อยทุกคนก่อนมาส่งให้ทำงานให้เป็นขั้นตอน การจัด
โครงการแต่ละโครงการเพ่ือเป็นการป้องกันตัวเราเองน่าจะมีการสำรวจจำนวน
ผู้ เข้าร่วมโครงการก่อน เพ่ือที่ เราจะได้ทราบจำนวนผู้ เข้ าร่วมโครงการ          
การเบิกจ่ายถ้าเอกสารครบการจ่ายเช็คไม่ช้าครับออกทุกวัน จันทร์ วันพุธ และ
วันศุกร์  

(นายสำราญ ศรีแปงวงค์) ขอให้ทุกฝ่ายทุกกองปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้ันตอนตามที่ผู้อำนวยการ       
นายกอบต. กองคลังได้กล่าวมา เพ่ือที่จะไดเ้ป็นไปตามระเบียบ ต่อไปเชิญ นายสุสาคร  
ประธานฯ หังโส อำนวยการกองช่าง 
(นายสุสาคร หังโส) กองช่างการปฏิบัติงานในไตรมาสที่ 1 เป็นไปตามแผนการดำเนินงานนะครับ 
ผู้อำนวยการกองช่าง               ตอนนี้เข้าสู่ไตรมาสที่ 2 โครงการต่างๆที่เราได้สำรวจมาเดือนมกราคมจำนวน 

8 โครงการ เป็นไปตามแผน เดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 11 โครงการ เป็นไปตาม
แผนการใช้จ่ายเงิน ส่วนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานนั้น เดือนหน้าจะมี
นายช่างโอนย้ายออกไป 2 คน และมีคนงานทั่วไปลาออกอีก 1 ตำแหน่งมีผล
ตั้งแต่วันนี้ทำให้กองช่างขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานต้องเร่งแก้ไขจะขาดช่าง
ในการควบคุมงานก่อสร้างในเดือนมีนาคม เพราะการควบคุมงานนั้นจะมีผล
ในทางกฎหมายด้วย เพราะว่านายช่าง 3 คนที่แบ่งงานกันควบคุมงานตอนนี้   
จะมีแบ่งกัน 3 เขต ทำให้เราประสบปัญหาอีก 2 เขตที่เหลือซึ่งเป็นหมู่บ้าน
ใหญ่ ซึ่งได้ปรึกษานายกเบื้องต้นแล้ว การควบคุมงานก่อสร้างแต่ละโครงการ 

 
ใช้เวลานาน... 



 ๙ 
 

ใช้เวลานานอย่างน้อย 2 เดือน โครงการมีหลายโครงการผู้อำนวยการกองช่าง   
ก็จะลงไปควบคุมงานเอง แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับจำนวนโครงการที่ เราจะ
ดำเนินการ อาจจะมีการเปิดสอบพนักงานจ้างตามภารกิจมาช่วยงานเพราะ
สามารถลงชื่อควบคุมงานได้ คนงานทั่วไปไม่สามารถลงชื่อควบคุมงานก่อสร้างได้ 
ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านการควบคุมงานก่อสร้างด้วย มีโครงการก่อสร้างทั้งใน
ข้อบัญญัติและการจ่ายขาดเงินสะสมประมาณ 40 โครงการ และถ้าเข้าสู่เดือน
กรกฎาคมจะเป็นช่วงของการสำรวจเพ่ือจัดทำโครงการในข้อบัญญัติอีก 
บุคลากรของกองช่างก็จะไม่เพียงพอครับ 

(นายสำราญ ศรีแปงวงค์) ปัญหาของบุคลากรกองช่างไม่เพียงพอนั้น ทางผู้อำนวยการกองช่างต้อง 
นายกอบต. นำเสนอเหตุผลความจำเป็นขึ้นมา จะมีทางหัวหน้าสำนักปลัดซึ่งควบคุมดูแล 
ประธานฯ งานการเจ้าหน้าที่ และเจ้าของงบประมาณนายเอกชัย เมืองโคตรปลัดอบต.  

ต้องมาพูดคุยปรึกษากัน สรรหาบุคลากรมาปฏิบัติงานตรงนี้กี่ตำแหน่งถึงจะ
เหมาะสมกับงานและงบประมาณที่เรามี  เมื่อวานผมได้ปรึกษากับรองปลัด        
ซึ่งท่านเคยเป็นนายช่างมาก่อนและมีความรู้ทางด้านงานช่าง บอกว่าถ้ามีงานที่
เหมาะสมมีความยินดีที่จะช่วยเหลือกองช่าง ถ้าเราให้รองปลัดมาช่วยตรงนี้
ประธานตรวจงานก็จะลดลง เราต้องมาปรึกษากันอีกที 

(นายอุบล แสงสว่าง) การควบคุมงานจะไม่ค่อยยุ่งยากมาครับ แต่การสำรวจและออกแบบต้องใช้ 
รองปลดั อบต. ระยะเวลาและและความรู้ความเชี่ยวชาญของช่างพอสมควร มีข้อระเบียบ

มากมาย ซึ่งบางคนยังไม่มีความรู้ความชำนาญประสบการณ์ที่เพียงพอ ต่อไป
เชิญผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม     

(นางไม้ป่า ธิรานันท์) กองสวัสดิการสังคมการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นไปตาม 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม แผนไม่ว่าจะเป็นการประชุมของเครือข่าย โครงการสำคัญคือโครงการตลาด

ประชารัฐ ได้รับความร่วมมือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่านเป็นอย่างดีและ
เสียงตอบรับจากพ่ีน้องประชาชนที่มาค้ าขายที่ตลาดประชารัฐของเราดี
พอสมควร ส่วนแผนงานของเดือนกุมภาพันธ์คือกำหนดเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ  
ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่จะถึงนี้ ต่อจากนี้ทุกวันศุกร์ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหลจะใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเรียน   
การสอนของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ขอความร่วมมือทุกฝ่ายทุกกองหากเลี่ยง
การจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆได้ขอให้เลี่ยงการใช้ห้องประชุมในทุกวันศุกร์
ด้วยนะคะแต่ถ้าหากว่าเลี่ยงไม่ได้จริงๆขอให้ประสานงานกับกองสวัสดิการ
สังคมล่วงหน้าเพ่ือจะได้เตรียมการใช้ห้องอ่ืนต่อไป เพราะห้องประชุมอาคาร
คลังปัญญานั้นไม่สามารถรองรับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุจำนวน 60 คนได้ค่ะ 
และเรื่องของการสรรหาคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพชุดใหม่     
แทนชุดเดิมที่หมดวาระ 4 ปี ต้องเสนอรายชื่อคณะกรรมการชุดใหม่ให้นายก   
ลงนามภายในวันที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 เพราะจะมีผลทางกฎหมาย   
ซ่ึงต้องเร่งดำเนินการ หากครบวาระแล้วภายใน 90 วันต้องดำเนินการให้    
สรรหาให้ เสร็จ ขณะนี้ ได้ส่งหนังสือไปที่ประธานหมู่บ้าน ประธานอสม. 
คณะกรรมการหมู่บ้านและคณะกรรมการที่เก่ียวข้องอยู่นะคะ ในเรื่องของ 

 
ปัญหา... 
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ปัญหาอุปสรรคด้านบุคลากรของกองสวัสดิการสังคมนั้น หัวหน้าฝ่ายพัฒนา
ชุมชนได้โอนย้ายไปแล้วและนายบุญส่ง หาญวัง คนงานประจำรถขยะได้ลาออก 
ซ่ึงเป็นกำลังสำคัญของรถบรรทุกขยะ ตอนนี้ได้แก้ไขโดยการจ้างเหมาบุคคล
เพ่ือมาช่วยงานแล้ว แต่ต้องเร่งสรรหาพนักงานจ้างทั่วไปแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ 
ซึ่งหากการปฏิบัติงานของจ้างเหมาบริการเกิดเหตุอย่างไรขึ้นมาจะไม่มีผล
ในทางพ.ร.บ.ละเมิด ในส่วนของการจัดการขยะนั้นขอประสานงานกับทุกกอง
ในเรื่องของการรายงานผลการจัดการขยะเปียกของพนักงานเจ้าหน้าที่อบต.  
คลองน้ำไหลที่เราจะต้องเป็นแบบอย่างให้กับพ่ีน้องประชาชนทั้ง 28 หมู่บ้าน 
ตอนนี้ยังไม่เห็นการรายงานผลของแต่ละกองนะคะ ส่วนปัญหาอุปสรรคในการ
ดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐนั้นขอเชิญ นายชยกร แสงกล้า นักพัฒนา
ชุมชน  

(นายชยกร แสงกล้า) โครงการตลาดประชารัฐทีด่ำเนินการผ่านมานั้นถือว่าดำเนินการผ่านไปด้วยดี 
นักพัฒนาชุมชน แต่ว่ายังมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานอยู่ ในเรื่องของสถานที่ในการ        

จัดโครงการในเดือนนี้ เพราะว่าจะมีการก่อสร้างถนนบริเวณสี่แยกคลองน้ำไหล
ส่วนเสียงตอบรับจากพ่ีน้องประชาชนที่มาค้าขายในตลาดประชารัฐนั้นได้รับ
เสียงตอบรับค่อนข้างดี ส่วนปัญหาอุปสรรคในเรื่องของพนักงานเจ้าหน้าที่   
วัสดุอุปกรณ์พยายามที่จะแก้ไขปัญหาอยู่ครับ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ไฟส่องสว่าง 
ผู้ประกอบการที่ต้องการมาค้าขายต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาเองบ้างไม่ใช่ว่า   
ให้เราจัดเตรียมให้หมดทุกอย่าง เพราะบางอย่างของเราเป็นครุภัณฑ์หากชำรุด
เสียหายเราต้องรับผิดชอบ ได้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของกองสวัสดิการสังคม
ประสานกับผู้ประกอบการแล้ว เรื่องเครื่องเสียงงบประมาณที่ เราตั้ งไว้           
ในโครงการไม่เพียงพอที่จะจ้างได้ทุกเดือนจนเสร็จสิ้นโครงการ จึงต้องใช้       
เครื่องเสียงที่เรามีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต้องมีการซ่อมแซมให้
ใช้งานได้ดีและจะมีค่าใช้ข่ายที่ต้องขออนุมัติซ่อมแซมเครื่องเสียงซึ่งตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติเพราะของกองสวัสดิการสังคมไม่มีเครื่องเสียง ส่วนสถานที่จะเสนอ
ให้จัดตลาดประรัฐในเดือนกุมภาพันธ์นั้นคือบริเวณข้างตลาดร่วมมิตร          
ติดกับบขส.คลองลาน และบริเวณโกดังเก็บของของท่านนายก จึงขอเรียน
ปรึกษาท่านนายกว่าเหมาะสมหรือไม่ เราต้องหาสถานที่เหมาะสมและมีบริเวณ
กว้างขวางให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ประกอบการที่ต้องการจำหน่าย
สินค้าครับ 

(นายสำราญ ศรีแปงวงค์) โครงการตลาดประชารัฐที่นายกพิจารณาดูแล้วนั้นมีทั้งปัญหาอุปสรรคและเสียง 
นายกอบต. ตอบรับที่ดีพอสมควร การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ของผู้ประกอบการจะมา 
ประธานฯ จำหน่ายสินค้านั้นเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพหรือไม่ หากเขาจำหน่ายสินค้า    

ในวันที่เราจัดโครงการตลาดประชารัฐแล้ว เขาไปจำหน่ายสินค้าที่อ่ืนในวัน
ถัดไปหรือไม่ เกิดความต่อเนื่องหรือไม่ เราต้องหาจุดที่เราบกพร่องและแก้ไข 
ซึ่ งเราลงทุนอย่างมากในการจัดโครงการทั้ งด้านบุคลากรและอุปกร ณ์             
ซ่ึงประโยชน์ไม่ทราบว่าเกิดขึ้นกับใครจะเกิดกับผู้ประกอบการหรือผู้ที่ไป
จับจ่ายใช้สอย นายกขอเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อผู้ประกอบการได้นายก
จะขอสอบถามเองว่าผู้ประกอบการพึงพอใจหรือไม่ทีม่าค้าขายที่ตลาดประชารัฐ 

ของเรา... 
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ของเราที่ผ่านมา เกี่ยวกับโรงเรียนผู้สูงอายุที่เราตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 2566 จำนวน 300,000 บาท เป็นโครงการที่สร้างชื่อเสียง
ให้กับอบต. ของเราแต่ประโยชน์ที่ เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายของเรานั้น            
มีประโยชน์อย่างไร เรื่องของการสรรหาคณะกรรมการ สปสช.นั้นยังมีปัญหา 
อบต.ของเราต้องสมทบเงินจำนวน 470 ,000  บาท สปสช.สมทบมา 
700,000 บาท ซึ่งทางโรงพยาบาลได้มาดำเนินการกับงบประมาณตรงนี้     
เราไม่มีโครงการที่จะดำเนินการในส่วนนี้ อีกส่วนหนึ่งโรงเรียนในเขตตำบล
คลองน้ำไหลได้ของบประมาณเพ่ือจัดทำโครงการในส่วนนี้ด้วย ปีหน้านายก
อาจจะพิจารณาอาจจะสมทบน้อยลงหรืออาจจะไม่สมทบก็ได้จะพิจารณา       
ดูประโยชน์ที่เราจะได้รับอีกที ต่อไปเรื่องข้อบัญญัติตำบลเรื่องขยะมูลฝอย     
การเก็บค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอยหลังคาเรือนละ 30 บาท ไม่มีปัญหา
อะไร ที่ยังแก้ปัญหาไม่ได้คือเรื่องถังขยะมีไม่เพียงพอสำหรับความต้องการ    
ของประชาชนที่ต้องการถังขยะไว้หน้าบ้าน การเก็บขยะตลาดนัดกับตลาดสด 
ได้เชิญผู้ประกอบการมาทำข้อตกลงกัน นโยบายของนายกก่อนจะขออนุญาต    
มีตลาดนัดนั้น ขอให้ผู้ประกอบการบอกให้พ่อค้าแม่ค้าที่มาขายของในตลาดนัด        
เก็บขยะของตนเองและนำไปกำจัดให้เรียบร้อยให้เรียบร้อย ไม่ทิ้งไว้ให้เป็น
ภาระขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหลที่ต้องไปเก็บอีก เพราะพ่อค้า
แม่ค้าที่มาขายของในตลาดนัดในตำบลคลองน้ำไหลนั้นเป็นคนต่างถิ่นมาจาก    
ที่ อ่ืน รายได้ก็ไม่ได้มีเข้ามาให้อบต.คลองน้ำไหลแถมยังต้องมารับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอยที่ต้องเก็บและนำไปกำจัดด้วย 1 อาทิตย์       
มี 5 วันตลาดนัดที่มาจัดที่บ้านเรา 1 เดือนคิดเป็นเงินประมาณ 24,000 บาท 
ซึ่งปกติราเก็บเขาถังละ 30 บาท เราได้ตกลงกับผู้ประกอบการแล้วว่าจะเก็บ
ตามอัตราค่าธรรมเนียมในการเก็บค่ากำจัดขยะมูลฝอยตามข้อบัญญัติที่เรา     
จะประกาศใช้ไปพรางก่อน ให้เก็บค่าธรรมเนียมตามรายงานการประชุม 

(นางไม้ปา่ ธิรานันท์) ขอชี้แจงเพ่ิมเติมในเรื่องของตลาดประชารัฐ งบประมาณท่ีตั้งไว้จำนวน  
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 30,000 บาท แต่ดำเนินการทั้งปีงบประมาณ ซึ่งตลาดประชารัฐเป้าหมาย

ไม่ใช่แม่ค้าเดิม ตลาดประชารัฐเป็นนโยบายของรัฐบาลเป็นการสร้างเวทีให้กับ
พ่อค้าแม่ค้าหน้าใหม่ซึ่งในที่นี้มีพ่อค้าแม่ค้าหน้าใหม่หลายคน ดังนั้นถ้าจะ
สอบถามความพึงพอใจของพ่อค้าแม่ค้าเราไม่จำเป็นต้องไปสอบถามพ่อค้า
แม่ค้ามืออาชีพเราสามารถถามพวกเรากันเองว่าดีหรือไม่ เพราะมีพนักงาน
เจ้าหน้าที่ของอบต.เราไปเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดประชารัฐที่ผ่านมาด้วยถ้าดีเรา
จะดำเนินการต่อ เราไม่ต้องพูดถึงงบประมาณแต่เราต้องการจะทำเพ่ือให้พ่อค้า
แม่ค้าใหม่ที่เราส่งเสริมให้เขามีอาชีพที่อยากจะส่งเสริมให้เขามีรายได้ให้เขามี
เวทีในการค้าขาย เราไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียง
ใช้ของเดิมที่เรามีอยู่นำมาซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดีแต่ขอความร่วมมือค่าใช้จ่าย   
ในการซ่อมแซมเครื่องเสียงขอให้เบิกจ่ายในกองของท่านเพราะงบประมาณ    
ตั้งไว้ที่หน่วยงานของท่าน ความพึงพอใจของผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในวันนั้น
เป็นอย่างไร พ่อค้าแมค่้าหน้าใหม่จะเกิดข้ึนอีกหลายคน เพราะฉะนั้นเรื่องที่เรา 

 
ต้องพูดถึง... 
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ต้องพูดถึงคือเรื่องของสถานที่ ถ้าเราคิดว่าบริเวรทางเข้าบขส.ตรงนั้นดีหรือ    
คิดว่าตรงโกดังบ้านนายกอาจจะไกลไปหรือไม่หรือถ้าที่ไหนไม่เหมาะสมอาจจะ
เป็นบริเวณหน้าเสาธงอบต.ของเรา แต่ถ้าเราจัดอีกแล้วเสียงตอบรับยังไม่ดี       
ปีหน้าเราไม่ต้องตั้งงบประมาณ เรื่องของโรงเรียนผู้สูงอายุตอนนี้งบประมาณ   
ใน เรื่องของค่ากำจัดขยะมูลฝอยที่ ตั้ งไว้ปี ละ 700 ,000  บาท ขอยืม
งบประมาณในส่วนนี้มาจำนวน 300,000 เพ่ือให้โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นต้องมาดูกันว่าปลายปีงบประมาณจะมีเงินไปจ่ายค่าบริการ
กำจัดขยะหรือไม่ เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าพวกเราต้องช่วยกันตั้ งแต่ต้นทาง      
ในการลดปริมาณขยะถ้าเราลดปริมาณขยะได้ค่าบริการกำจัดขยะก็จะลดลง   
ถ้าถามว่าเงิน 300,000 บาท ที่เราจ่ายไปสำหรับโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
นั้นคุ้มค่าหรือได้ประโยชน์อะไรหรือไม่นั้นต้องย้อนกลับไปถามท้องถิ่นอ่ืนที่เขา
มาดูงานที่อบต.เราแล้วนำไปตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตามท้องถิ่นนั้นเขาได้อะไร 
เป้าหมายนักเรียนผู้สูงอายุ 60 คนนั้นเราไม่ได้พูดถึงแค่นักเรียนผู้สูงอายุแต่เรา
กำลังมองไปถึงลูกหลานที่อยู่ในครอบครัวนักเรียนผู้สูงอายุนั้นเราดูแลเขาตอน
เขามีสุขภาพดีดีกว่าไปดูแลเขาตอนที่นอนติดเตียงซึ่งมีภาระค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัวจำนวนมาก และโรงเรียนผู้สูงอายุถ้าปีหน้าไม่มีงบประมาณในการ
จัดทำโครงการก็จะไม่ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติค่ะ เรื่องของงบสปสช.    
เป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เป็นนโยบายของผู้บริหารในการดูแล
คุณภาพชีวิตของประชาชนเช่นกัน งบประมาณเป็นของกระทรวงสาธารณสุข
อบต.สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ตามระเบียบ มีบางท้องถิ่นที่ไม่สมทบถ้าไม่
สมทบเงินติดกัน 2 ปีงบประมาณ งบประมาณตรงส่วนที่กระทรวงสาธารณสุข
จะจัดสรรมาให้เรานั้นจะถูกตัดออกไป ถ้าเราคิดว่าด้านสาธารณสุขด้านคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนตำบลคลองน้ำไหลดีแล้วเราไม่ต้องสมทบก็ได้ นำเงินจำนวน 
460,000 ไปทำในเรื่องของความเป็นอยู่ด้านอีกๆของพ่ีน้องประชาชนตำบล
คลองน้ำไหลต่อไป ส่วนเรื่องของขยะกองสวัสดิการสังคมไม่ได้เป็นต้นเรื่อง    
กองสวัสดิการสังคมแต่พวกเราทุกคนที่เป็นต้นเรื่อง ถ้าเราไม่ทิ้งขยะจะต้องมีคน
เก็บขยะหรือไม่จะต้องมีข้อบัญญัติเรื่องขยะหรือไม่ พวกเราทำตามนโยบายของ
รัฐบาล ซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติอาจจะไม่ถูกใจใครในระยะเวลาอันสั้นถ้าเราทุก
คนให้ความร่วมมือ ถ้าเดือนนี้ ถ้าแต่ละกองรายงานการจัดการขยะเปียก        
ในครัวเรือนของตนเองมาเราถึงจะเริ่มนับ 1 ได้ กองสวัสดิการสังคมจะดูแล
ตั้งแตก่ารเกิดจนถึงการตายค่ะ 

(นายสำราญ ศรีแปงวงค์) เรื่องตลาดประชารัฐจะได้จัดหาสถานที่ทีเ่หมาะสมต่อไป เรื่องเงินสมทบสปสช. 
นายกอบต. นั้นต้องแก้ปัญหากันต่อไป เรื่องของโรงเรียนผู้สูงอายุตอนที่จะตั้งงบประมาณ 
ประธานฯ นั้นนายกพ่ึงจะเข้ามาเป็นนายกอบต.เลยยังไม่ทราบว่าโรงเรียนผู้สูงอายุเป็น

อย่างไรเลยไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในส่วนนี้แต่มีสมาชิกสภาได้อภิปรายในสภา
ขอให้ตั้งงบประมาณในส่วนของโรงเรียนผู้สูงอายุไว้จึงต้องตั้งงบประมาณไว้ 
300,000 บาท โดยไปขอยืมมาจากค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยก่อน ส่วนเรื่อง 

 
 

การจัดการ... 



 ๑๓ 
 

การจัดการขยะมูลฝอยนั้นนายกอยากให้แก้ปัญหาในส่วนของขยะจากตลาดนัด
ก่อนเพราะจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการกำจดัขยะมูลฝอยได้มากส่วนของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ยังเป็นส่วนเล็กน้อย ปัญหาในส่วนของกองสวัสดิการสังคมเดือนหน้า
เราจะมาติดตามประเมินผลกันต่อไป 

(น.ส.ปาริชาติ ศรีวิชยัจันทร์) ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในรอบไตรมาสที่ผ่านมา โครงการ 
นักวิชาการศึกษา ที่ได้ดำเนินการคือโครงการวันเด็กแห่งชาติและโครงการจัดการแข่งขันกีฬา

ฟุตบอล 7 คน ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงาน
เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดโครงการเป็นอย่างดีค่ะ และใน  
ไตรมาสนี้มีโครงการที่จะต้องดำเนินการอีก 3 โครงการคือโครงการอบรมอาสา
นำเที่ยว โครงการพ่ีสอนน้องและโครงการจัดการแข่งขันกีฬาปรองดอง
สมานฉันท์ โครงการที่ 3 นี้เป็นโครงการใหญ่ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 18 มีนาคม 
2566 จะตรงกับวันท้องถิ่นไทยพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องไปเข้าร่วมโครงการ    
อยู่แล้วนะคะ การแข่งขันกีฬามีอยู่ 3 ประเภท คือ ฟุตบอล เปตองและตะกร้อ 
แบ่งโซนหมู่บ้านเป็น 4 โซน 4 สี มีการจัดขบวนแห่ก่อนการจัดการแข่งขันกีฬา
เริ่มตั้งขบวนที่หน้าบ้านนายก เวลา 08.00-09.00 น. มายังสนามที่ว่าการ
อำเภอคลองลานจากนั้นเป็นกิจกรรมแข่งขันกีฬาค่ะ 

(นางวรนุช พลศิลป)์ กิจกรรมของฝ่ายสังคมสงเคราะห์จะเป็นการลงพ้ืนที่รว่มกับคณะผู้บริหารและ 
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์     ผู้ช่วยเหลือดูแลมอบสิ่งของความจำเป็น เช่น ผ้าอ้อม เพ่ือเยี่ยมเยือนและเป็น

ขวัญกำลังใจให้กับพ่ีน้องประชาชนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือมีภาวะพ่ึงพิงที่อยู่ใน
ตำบลของเราจะมีผู้นำทั้งท้องที่และท้องถิ่นลงพ้ืนที่ร่วมกับพวกเราด้วย ปัจจุบัน
ของเรามีผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 45 ราย โดยใช้งบประมาณของสปสช.        
เป็นส่วนพ่วงและเป็นกองทุนใหญ่ และจะมี long term care ซึ่งเป็นกองทุนเล็ก 
เขาจะจ่ายให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่เราประเมินส่งเไปให้กับกองทุนสปสช.เขาจะให้
งบประมาณมากช่วยเหลือ คนละ 6 ,000 บาทต่อปี จะมีการลงพ้ืนที่อย่าง
สม่ำเสมอ และในเดือนกุมภาพันธ์ มีแผนที่จะร่วมกับปศุสัตว์อำเภอคลองลาน
ในการทำหมันสุนัขและแมวจรจัด กำหนดวันที่ 8 กมุภาพันธ์ 2566 ณ วัดแม่สอด 
วันที่  20  กุ มภาพันธ์  วั ด ไพรสณ ฑ์ รัตนาราม  วันที่  2 2  กุมภาพันธ์                
วัดมอสังเวียน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร       
จะมาร่วมกับอบต.คลองน้ำไหล ในการจัดการอบรมการบริหารจัดการ         
ขยะอันตรายที่ผ่านมาเราได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร    
ในการที่รวบรวมขยะและนำไปส่งให้กับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กำแพงเพชรเป็นผู้กำจัด ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คนค่ะ 

(นายสำราญ ศรีแปงวงค์) การจัดการขยะอันตรายที่เราเก็บรวบรวมไว้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
นายกอบต. กำแพงเพชร เขามีแผนมาจัดเก็บอย่างไร 
ประธานฯ 
(นางวรนุช พลศิลป)์ เขาจะมีกำหนดการจัดเก็บขยะอันตรายปีละ 1 ครั้ง จะมีโครงการที่เขาจะเชิญ 
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห ์      เราไปร่วมโครงการและนำขยะอัตรายไปส่งให้เขาด้วย  
 
 

(นายสำราญ... 



 ๑๔ 
 
(นายสำราญ ศรีแปงวงค์)  ขยะอันตรายที่กองอยู่ตรงข้างศาลาสร้างสุขนั้นฝากผู้อำนวยการกองช่างช่วย 
นายกอบต.  จัดการให้เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วย 
ประธานฯ 
(นางสายใจ ยะท่าตุ้ม)              ฝ่ายบริหารงานทั่วไปมีโครงการที่จะดำเนินการในไตรมาสที่ 2 คือ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป    โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับ

ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้รับผิดชอบโครงการคือนางสาวดวงใจ มาลัย 
โครงการรณรงคล์ดภาวะโลกร้อนผู้รับผิดชอบคือนางจรีรัตน์ จำรัส เจ้าพนักงาน
ประชาสัมพันธ์ ได้ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงไปแล้วอยู่ระหว่างการขออนุมัติ
ดำเนินการ โครงการประชุม/อบรมชี้แจงแนวทางการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ป่าชุมชน (แผนชุมชน) ของนักวิชาการเกษตรโครงการนี้ได้ดำเนินการไปแล้ว  
เมื่อวันที่ 24 มกราคมที่ผ่านมาตอนนี้อยู่ระหว่างการรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการ โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่าของนักวิชาการเกษตรอยู่ระหว่าง
การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงตามอำนาจของนายก ต่อไปโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯของนักวิชาการเกษตร ที่จะ
ดำเนินการในไตรมาสที่ 2 ตั้งงบประมาณไว้ 80,000 บาท แต่ดำเนินงานคือ
ออกสำรวจโดยไม่ใช้งบประมาณ ส่วนผลการดำเนินงานในไตรมาสที่  2 ที่ผ่านมา           
ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วคือ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน   
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ (โครงการต่อเนื่อง) วันนี้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     
ได้จ้างเหมาบุคคลคือ นายวสันต์ กล่อมเสียง เพ่ือมาช่วยเหลืองานป้องกัน      
และบรรเทาสาธารณภัยแทนพนักงานจ้างทั่วไปที่ลาออกไปเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ 
วันนี้เป็นต้นไป    

ที่ประชุม รับทราบ   
ระเบียบวาระท่ี ๔           เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
(นายสำราญ ศรีแปงวงค์)         4.1 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์  
นายกอบต.                                พ.ศ. 2565  
ประธานฯ              เชิญ นายกสิวัฒน์ ไลท้องคำ หัวหนา้สำนักปลัด     
(นายกสิวัฒน์ ไล้ทองคำ)          การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์  
หัวหน้าสำนักปลดั                  พ.ศ. 2565 กฎหมายบังคับให้เราทำตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2566 แล้ว 
 ให้ใช้ทุกอย่างที่เรามีเพ่ือบริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ การขออนุญาต 

ประชาชนขอรับใบอนุญาต ขออนุมัติ ขอจดทะเบียน ขอขึ้นทะเบียน ขอแจ้ง   
ขอจดแจ้ง ขอการรับรอง ขอการเห็นชอบ ขอความเห็น ขอให้ พิจารณา          
ขออุทธรณ์ ร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอให้ดำเนินการ ขอรับ ขอใบสวัสดิการ ขอรับ
บริการอ่ืนใดแก่ประชาชน อันนี้คือฝั่งของประชาชน ต่อไปเป็นฝั่งของหน่วยงานรัฐ 
การอนุญาต 1.ออกใบอนุญาต 2.การอนุมัติ 3.จดทะเบียน 4.ขึ้นทะเบียน       
5.แจ้ง 6.รับจดแจ้ง 7.ออกอาชญาบัตร 8.รับรอง 9.เห็นชอบ 10.ให้ความเห็น 
11.แจ้งผลการพิจารณา 12.แจ้งผลการดำเนินงาน 13.จ่ายเงิน 14.ให้ได้รับ
สวัสดิการ 15.การให้บริการอ่ืนใดแก่ประชาชน เช่น ถ้าประชาชนจะขอรับ
บริการชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์เราพร้อมแล้วหรือยัง ถ้าประชาชน           

 
เขาตอ้งการ... 



 ๑๕ 
 

เขาต้องการรับบริการแบบนี้แต่เราบอกว่ายังไม่พร้อม ประชาชนสามารถ
ร้องเรียนได้นะครับกฎหมายฉบับนี้บังคับเราอยู่ต้องให้บริการเขาปฏิเสธไม่ได้    
ซึ่งผมได้เสนอนายกให้ออกประกาศไปตามหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริม       
การปกครองท้องถิ่นเรื่องของการแจ้งหน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามการปฏิบัติ
ราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2565 หนังสือ ว 4223 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 
2565 ให้เราทำประกาศช่องทางทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำประกาศเรื่องของการทำ
ใบอนุญาต และให้ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ประกาศ
กับ 1 คำสั่ง ตอนนี้ทำไปแล้ว 1 ประกาศซึ่งประกาศฉบับนี้ลงในเว็บไซต์อบต.   
คลองน้ำไหลไปแล้วเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 แต่ในประกาศต้องมาแก้ไข  
ในข้อ 1 ประกาศเรื่องของการใช้ e-mail กลาง ต้องใช้ e-mail กลางชื่อใหม่ 
ประกาศเรื่องการแจ้งใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ อันนี้ผมยังไม่ทราบว่า      
การอนุญาตที่ต้องเปิดเผยให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปมีใบอนุญาตอะไรบ้าง     
ซึ่งจะต้องนำชื่อใบอนุญาตนั้นมาระบุในประกาศก่อนประกาศ ให้ทุกกอง        
ไปสำรวจดูก่อนนะครับว่ามีอนุญาตไหนบ้างที่ เขาขอไปแล้วต้องเผยแพร่          
ต้องเปิดเผย ในประกาศฉบับนี้จะบอกว่าให้เขาเผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
ทาง Line ทาง QR code ติดไว้ที่อบต.ให้เขามาสแกนได้ ถ้ามีจะต้องทำประกาศ
เผยแพร่ ส่วนช่องทางที่ประกาศใช้ช่องทางนำมาทำเป็นคำสั่งได้เลย แล้วต้อง
นำมาทำเป็นคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ของอบต.คลองน้ำไหลใช้ช่องทางในการรับบริการ
จากประชาชน เช่นทางเว็บไซต์ ทาง Traffy Fondue ทาง Form online      
ทาง Fax ทางโทรศัพท์ ทาง e-mail ทาง facebook ของกองคลังที่รับบริการ
จองคิวออนไลน์จะต้องทำเป็นคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ เพราะว่ากฎหมาย
ฉบับนี้คณะรัฐมนตรีมีมติให้ก.พ.ร.ติดตามหน่วยงานทุกหน่วยภายใต้บังคับ     
ตามพ.ร.บ.นี้ดำเนินการให้รายงานทุก 60 วันต่อคณะรัฐมนตรี หลังจากนี้      
ถ้าหน่วยงานไหนไม่ดำเนินการจะมีการติดตามทุก 15 วัน  เราทำเป็น
อิเล็กทรอนิกส์หรือยังเราสามารถทำเป็น Form online หรือ QR code ได้     
ถ้าประชาชนไม่มีความรู้เรื่องการใช้ Form online หรือ QR code เราสามารถ
สอนประชาชนได้ และไม่ต้องเรียกเก็บเอกสารสำเนาบัตรประชาชนและสำเนา
ทะเบียนบ้านกับประชาชนที่มาติดต่อราชการ ถ้าประชาชนไม่ได้นำสำเนาบัตร
บัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านมาแต่ส่งไฟล์รูปถ่ายสำเนาบัตรบัตร
ประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านให้เจ้าหน้าที่ปริ้นให้เราจะปฏิเสธไม่ปริ้น
เอกสารให้ประชาชนไม่ได้และเจ้าหน้าที่สามารถรับรองสำเนาเองได้ และไม่
สามารถเก็บเงินค่าธรรมเนียมกับประชาชนได้ในการบริการเรื่องเหล่านี้ สรุปว่า
ในการออกใบอนุญาตที่มีการประกาศโดยหน่วยงาน โดยเปิดเผย ณ ที่หน่วยงาน
ขอให้ทุกกองแจ้งผมด้วยจะได้ทราบว่ามีเรื่องอะไรบ้างชื่อใบอนุญาตอะไร 
เพราะว่าในประกาศฉบับนี้จะต้องระบุด้วย เพราะผมไม่สามารถทราบได้ว่ามีงาน
อะไรบ้าง จะได้ทำประกาศเผยแพร่ต่อไป 

(นายสำราญ ศรีแปงวงค์)        ตามท่ีหัวหน้าสำนักปลัดได้กล่าวมาเก่ียวกับเรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
นายกอบต.                         การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วน 
ประธานฯ             ตำบลคลองน้ำไหลนั้นมีท่านใดจะมีขอ้คดิเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพ่ิมเติมหรือไม ่

ทีป่ระชุม... 
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ทีป่ระชุม           ไม่มี 
(นายสำราญ ศรีแปงวงค์)        ถ้าไม่มีใครมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ขอให้ที่ประชุมลงมติด้วยครับ 
นายกอบต.                           
ประธานฯ   
มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุมีมติดังนี้ 
 เห็นชอบ      จำนวน     89    เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   จำนวน      -     เสียง 
 งดออกเสียง  จำนวน      -     เสียง   
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
(นายสำราญ ศรีแปงวงค์)        มีใครมีเรื่องอ่ืนๆเพ่ิมเติมหรอืไม่ 
นายกอบต.                          
ประธาน  
(น.ส.เจนจิรา สุวรรณนำปน)    เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 
นักจัดการงานทั่วไป งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม

และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566      
ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 ที่ประชุมได้มีการแบ่งหัวข้อ      
ในส่วนของแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) และกำหนดจำนวนของ    
ผู้มีส่วนได้เสียภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก พร้อมทั้งกำหนดเจ้าหน้าที่      
ทีร่ับผิดชอบในการประเมิน ITA ของแต่ละฝ่ายแต่ละกอง และยังมีการวิเคราะห์
ผลการประเมิน ITA เพ่ือกำหนดมาตรการขับเคลื่อนและกำหนดผู้รับผิดชอบ   
ในการดำเนินการยกระดับคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2566 ให้ดียิ่งขึ้น จึงขอรายงานผลและความคืบหน้าในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ดังนี้ นักจัดการงานทั่วไปได้มีการเปิดใช้งานระบบ ITAS  และ
บันทึกข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายใน จำนวน 96 คน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
จำนวน 350 คน ในระบบ ITAS เรียบร้อยแล้วและหัวหน้าสำนักปลัดตามที่
ได้รับมอบหมายจากนายกอบต.ให้อนุมัติผู้มีส่วนได้เสียภายใน ผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก และแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะในระบบ ITAS ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 นั้นหัวหน้าสำนักปลัดได้อนุมัติผู้มีส่วนได้เสียภายใน ผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการนำเข้าข้อมูลและการอนุมัติเสร็จสิ้นทันตามปฏิทิน
การประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คือภายในวันที่ 31 มกราคม 
2566 ขั้นตอนต่อไปเป็นการทำแบบสอบถามของผู้มีส่วนได้เสียภายในและผู้มี
ส่วนได้เสียภายนอก นักจัดการงานทั่วไปได้ส่งบันทึกข้อความถึงทุกฝ่ายทุกกอง
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่อบต.คลองน้ำไหลที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี    
ทำแบบสอบถามผู้มีส่วนได้เสียภายใน ฝ่ายละ 5 คน โดยการสแกน QR code 
ใส่ code ของหน่วยงานที่ระบุไว้ในบันทึกข้อความ ใส่หมายเลขโทรศัพท์ และใส่
รหัส Top ตามที่ส่งมาในโทรศัพท์ จากนั้นทำแบบสอบถามจนแล้วเสร็จ ผู้มีส่วน
ได้เสียภายนอกจำนวนฝ่ายละ 10 คน โดยให้ผู้ที่มาติดต่อราชการในฝ่ายในกอง 

 
ของท่าน... 
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